



บริษัท ฟินเดย์ ทราเวล จำกัด
FINDAY TRAVEL CO.,LTD.

เลขที่ 5 ซอยเพชรเกษม 42 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

02-117-3489 (สำนักงาน)

080-243-3686 (สายด่วน)

findaytravel@gmail.com



GBA 大灣區航空
GREATER BAY AIRLINES

RTHK013

HONG KONG Disney

สักการะ 3 วัดดังของเกาะฮ่องกง
• วัดเขกวงหมิว • วัดหวึงต้าเซียน • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่ม

21,900 -

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2567

เมนูพิเศษ* ต้มยำฮ่องกง, ซาซุสไตลฮ่องกง, ห่านย่าง

ราคานี้รวม

อาหาร 5 มื้อ

โรงแรม 4 ดาว

กระเป๋า 23 kg.

ฟรี ประกันอุบัติเหตุ

HONG KONG Disney

เที่ยวสวนสนุก "Disneyland" ตลอดวัน ✓

ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ✓

ชม A Symphony of Lights ✓

พักช่วงทง 2 คืน...โรงแรมระดับ 4 ดาว ✓



ไฟล์ทสวย..บินเช้า กลับค่ำ

3 วัน 2 คืน

อาหาร : 5 มื้อ



HB298 | BKK 03.00 ----- ✈ ----- HKG 07.00

HB297 | HKG 22.40 ----- ✈ ----- BKK 00.45

โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้ควเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

อร่อยเลิศรส

กับอาหารกวางตุ้งรสชาติในแบบฮ่องกงแท้ๆ

ห้ามย่าง

ดื่มชาต้นตำรับ

บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง





บินด้วยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2567



HB298 | BKK 03.00 ----- ✈ ----- HKG 07.00
 HB297 | HKG 22.40 ----- ✈ ----- BKK 00.45



📍 เที่ยว/เย็น

วันที่ 1	สนามบินสุวรรณภูมิ - ช່วงกง - จุดชมวิวกทอเรีย (พีคแตรม) - ริพลัสเบย์ ซอปปิ้ง Mongkok & Ladies Market - Avenue of Stars - A Symphony of Lights
23.59 น.	พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M สายการบิน Greater Bay Airlines (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
03.00 น.	ออกเดินทางสู่ช่งกง โดยเที่ยวบิน HB298 *ไม่มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง* สายการบิน Greater Bay Airlines (HB) ใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน 189 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารว่างทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./1 ใบ /ต่อ 1 ท่าน)
07.00 น.	ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออกทาง Exit B จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน สะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก





วันที่ 1

สนามบีนสุวรรณภูมิ - ช່วงกง - จุดชมวิวกทอเรีย (พีคแตรม) - ริพลัสเบย์ ซอปปี้
Mongkok & Ladies Market - Avenue of Stars - A Symphony of Lights

เช้า

จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA จากสถานี **พีคแตรม** เพื่อโดยสารรถรางระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ไปยังยอดเขากทอเรียพีค สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล พีคแตรมเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1888 ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง พังและเกาลูน ซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า และอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า ไชน่าแบงก์ และตึกอื่นๆ อันเป็นธุรกิจชั้น นำของฮ่องกง ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึก เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงก์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ พร้อม**บัตรโดยสารขบวนรถจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY** ชำระสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่าน**เดินการช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่าวัยรุ่น Mongkok & Ladies Market** ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ตลาดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับตลาดไนท์มาร์เก็ตของเมืองไทยเรานั่นเอง ถือเป็นแลนด์มาร์คที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าโปรดปราน โดยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ในถนนแต่ละสายจะมีร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายซึ่งจะขายสินค้าในกลุ่มเดียวกัน เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง ฯลฯ ซึ่งท่านยังสามารถต่อรองราคาได้อีกด้วย



วันที่ 1

 สนามบินสุวรรณภูมิ - อ่องกง - จุดชมวิวกตอเรีย (พีคแถม) - รัฟลีสเบย์ ซุปป์ิง
 Mongkok & Ladies Market - Avenue of Stars - A Symphony of Lights

คำ

 บริการอาหารค่ำ ณ กัทตาการ (มื้อที่ 2) **เมนูพิเศษ...ห้ามย่าง**

นำท่านเดินทางสู่ **อะเวนิว ออฟ สตาร์ส AVENUE OF STARS** ที่มีการประดับตรา ลายมือดาราที่เคยประทับไว้ที่บริเวณพื้น ย้ายมาไว้บนขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชม ได้เห็นชัด และถ่ายรูปลุกับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึก ริมอ่าววิกตอเรียเป็นฉากพร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการ ของอ่าววิกตอเรีย นำท่านชม **A Symphony of Lights** ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคำคิด การแสดงมีลตมีเดียสุดยอดเยี่ยมตระการตาที่ได้รับการบันทึก ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่ สองฟากฝั่งของอ่าววิกตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิทซ์ก็จะส่องแสงสว่าง ตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคัก ของอ่องกง จนได้เวลาอันสมควร

 นำท่าน **เข้าสู่ที่พัก PENTA / HARBOUR PLAZA 8 DEGREES / BEST WESTERN PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4***หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ดิสนีย์แลนด์ (ตลอดวัน)
เช้า-คำ

บริการอาหารเช้า ณ กัทตาการ (เต็มเช้า) (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่ **ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland)** อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ภูมอริไรว์แลนด์ , กอย สตอรี่ แลนด์ , กรีซลีย์ กัลช และมิสทิก พอยท์ จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ พวงกุญกับการล่องเรือทอว์ป่า ที่เต็มไปด้วยสัตว์สาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรมระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้ พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และเวทมนตร์ประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยออฟเฟดตึกลึกลับหวาดระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังภูมอริไรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่ไม่ได้ คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUNTAIN แน่แน่นอนว่าอย่าลืมนะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเปิดซ็อกกั๋วโลก



วันที่ 2

ดิสนีย์แลนด์ (ตลอดวัน)

เข้า-ค่า

เดินทอ้งไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำหรับพิพิธภัณฑลัทธิลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนำต้นตารากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน **มistik พอยท์** และไม่ควรพลาดกับ **IT'S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ** ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาดำจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT'S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาดำจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT'S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะสักกายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ **การแสดงแสบสี่ "เรารักมิกกี้"** จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์ และโซนต่างๆ **พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดริบมารเวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!** ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการขยับพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. **ในการต่อสู้ยักษ์ยักษ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ** ในพิพิธภัณฑลัทธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ชั่วร้าย และสนุกไปกับ **Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือผากฟ้าของอ่าวกร** หยิบแ่วนตา Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดิสตรี้ - รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับการบินขึ้น คุณจะได้ออกผากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของอ่าวกร นั่นคือ **Hong Kong Stark Tower** เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไอรอนแมนอยู่รอบบริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว **ทอ้งอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวา ที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวนิสแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรียขบวนพาเหรดไฟลท์ส ออฟ แพนตาซี** จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่ **เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)** ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดิ้ง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนตร์ดิ้ง อาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟที่ปราสาทเจ้าหญิง ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย*

****อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการเที่ยว ****

นำท่านเข้าสู่ที่พัก **PENTA / HARBOUR PLAZA 8 DEGREES/ BEST WESTERN PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4***หรือเทียบเท่า





วันที่ 3

ฮ่องกง - จิวเออร์รี่ - ร้านหยก - วัดเขงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง - วัดหวีต๋าเซียม
อิสระ-ฮ้อปโป๊กบนนาราน จิมซาจุ่ย

เเข้า

บริการอาหารเที่ยง ณ กัตตาคาร ต้มซ่า (มื้อที่ 4)
นำท่านแวะชม **โรมานจิวเออร์รี่ มีเครื่องประดับมากมาย** อาทิ เช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ ซึ่งเป็นดิไซน์ที่ได้รับรางวัลระดับเยี่ยม พร้อมกับนำท่านชมร้านหยกที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงอีกด้วย จากนั้นเดินทางไป **วัดเขงหมิว หรือ วัดกั๊กหั้น** เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดเขงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านเขง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านเขงมิได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านเขงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการแล้วจะต่อไปหมอบกั๊กหั้นนำโชคที่ตัวอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมอบเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมอบปิดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กั๊กหั้นนำโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ มีนทกอไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวจะมาวัดนี้เพื่อถวายกั๊กหั้นลมเพราะเชื่อว่ากั๊กหั้นจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ กัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมบูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ซาบูสาลีฮ่องกง เครื่องดื่ม น้ำอัดลม เบียร์ไม่อั้น!!

บุฟเฟ่ต์ซาบูสาลีฮ่องกง



เบียร์
ไม่อั้น





วันที่ 3

ฮ่องกง - จิวเออร์รี่ - ภันหยก - วัดเขงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง - วัดหวึงต้าเซียน
อิสระ ช้อปปิ้ง ถนนนาราน จิมซาจุ่ย

เที่ยว

จากนั้นนำท่านไปไหว้ **เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง Hung Hom Kwun Yum Temple** เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมากด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่ช่วยเหลือนอกเสียจากนี้ที่นี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่แม่นมากและยังมีพิธีขอขงอ้วปมาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศัริยมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมของแถมไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลากแล้วก็นำของแถมมาวนเหนือศีรษะรูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บของแถมนั้นไว้ซึ่งภายในของจะมีจำนวนวันที่ทางวัดจะเซียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสบความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอของแถมจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมของแถมไปเองจากนั้นนำท่าน**เดินทางไปสักการะขอพรเทพเจ้าหวึงต้าเซียน ณ วัดหวึงต้าเซียน** อีกหนึ่งวัดดังของฮ่องกงวัดแห่งนี้มีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจ็บ ทั้งสุขภาพของตัวเอง คนในครอบครัว และคนที่เรารัก ซึ่งท่านจะได้พบเห็นผู้คนมากมายนำรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชาต่างๆมาสักการะและเก็บเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดสักการะที่เป็นที่นิยมสำหรับการขอพรในด้านความรักคือ **เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าตัวยง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพฮาวุส** ด้านซ้ายเป็นเทพเจ้าสาวด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สำหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลวนั้น ให้ท่านเริ่มทำนิ้วมือสำหรับสอดด้ายแดงตามป้ายกำกับบอกวิธีการที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามปล่อยให้ด้ายหลุดมือเป็นอันขาดจนกว่าจะสร้อยเสร็จ จากนั้นนำท่าน**ช้อปปิ้งย่าน ถนนนาราน จิมซาจุ่ย แหล่งรวมสินค้า Brand Name** ชื่อนำที่มีให้เลือกชมและ **ช้อปปิ้งกว่า 700 ร้าน** อาทิ ESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy's Us... สินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเติมอัมกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมีกระต๊มต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามชอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีการเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทางทะลุถึงกันได้

อิสระ อาหารค่ำ ตามอรรถาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง
(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน)

22.40 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ **โดยสายการบิน Greater Bay Airlines (HB)** เที่ยวบินที่ HB297 ****ไม่มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง****

00.45 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็กมีเตียง	เด็กไม่มีเตียง	แพ็คเกจ
	แพ็คเกจ ท่านละ	แพ็คเกจผู้ใหญ่ 2 ท่าน	แพ็คเกจผู้ใหญ่ 2 ท่าน	เพิ่ม
11-13, 18-20, 25-27 พ.ค. 2567	22,900.-	22,900.-	21,900.-	5,500.-
1-3 มิ.ย. 2567 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)	23,900.-	23,900.-	22,900.-	6,500.-
8-10, 15-17, 22-24 มิ.ย., 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2567	21,900.-	21,900.-	20,900.-	5,500.-
6-8, 13-15 ก.ค. 2567	21,900.-	21,900.-	20,900.-	5,500.-
20-22 ก.ค. 2567 (วันอาสาฬหบูชา)	23,900.-	23,900.-	22,900.-	6,500.-
27-29 ก.ค. 2567 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)	23,900.-	23,900.-	22,900.-	6,500.-
10-12 ส.ค. 2567 (วันแม่แห่งชาติ)	23,900.-	23,900.-	22,900.-	6,500.-
3-5, 17-19, 24-26 ส.ค. 2567	21,900.-	21,900.-	20,900.-	5,500.-

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและภาชน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกินกว่าที่กำหนด **

** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้าเป็นหลัก **

** ไม่สามารถ ยกเลิกได้และไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงชื่อได้ พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตภายใน 2 วัน **

** หากท่านที่ต้องการออกตัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทหรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการนี้รวม :

- ค่าบัตรโดยสารขึ้นที่สนามบิน - กลับ (ตัวไปรถโมบิล) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
- ค่าที่พักตามระบุในรายการแพ็คเกจ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
กรุณาระบุลักษณะห้องพักที่ต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) TRIPLE (ห้อง 3 เตียง) หากไม่มีการระบุ ทานบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
- ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมือโต๊ะมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่ฮ่องกง ผู้ชำนาญเส้นทาง
- ประกันอุบัติเหตุรวมวันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่าน 20 กก. / 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าช้อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกิดเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- วีซ่าเข้าฮ่องกง ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดาว หรือ ประเทศที่ต้องทำวีซ่าเข้าฮ่องกง ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างดาว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองทำขึ้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจกทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ 1500 บาท /ลูกค้า ตลอดทริปการเดินทาง (เก็บ ณ วันเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

- กรณีที่ต้องการตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
- เที่ยวบินราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
- เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทานบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว



การสำรองที่นั่ง :

1. กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากวันจอง 3 วัน เทศกาลมัดจำท่านละ 15,000 บาท
2. ค่าทิวอร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก :

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทวงบริษัที่เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อพลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทิวอร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและฮ่องกง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทวงบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตัวท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกวันกรุปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องกรันด์มัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่ผูกโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทิวอร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
7. กรณีคณะออกเดินทางได้
 - คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทิวอร์)
 - คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 10 ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทาง)

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทิวอร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทวงบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทวงบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ควรได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัวเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขอสงวน หรือหน่วยงานที่ให้บริการบริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทิวอร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มีคฤหาสน์ ที่พัก และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากการสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทวงบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การเจ้าหน้าที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารถภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทวงบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทวงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าขงหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านอาหาร ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านฟ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวลรี่ ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาที ซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อ ซื้อมือถือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทิวอร์เพิ่ม ทวงบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทิวอร์โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
13. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง



BOOKING FROM

วันที่/Date.....

จาก/From..... บริษัท/Company.....

โทรศัพท์/Tel. อีเมล/Email.....

เรียนคุณ/Attn:

โปรแกรมที่จอง..... โดยสายการบิน.....

วันเดินทาง..... จำนวนผู้เดินทาง.....

ผู้ใหญ่.....ท่าน เด็กต่ำกว่าอายุ 12 ปีไม่มีเตียง.....ท่าน

ชื่อ-นามสกุลผู้จอง.....

โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก :

เบอร์โทรศัพท์..... เบอร์มือถือ.....

- ห้องพัก 1 ท่าน.....ห้อง • ห้องพัก 2 ท่าน.....ห้อง
- เตรียมเสิร์ฟ.....ห้อง • เด็กพักกับผู้ใหญ่.....ห้อง

อาหาร :

- ไม่ทานเนื้อวัว
- ไม่ทานเนื้อหมู
- ไม่ทานสัตว์ปีก
- มีสวีตตี้

ข้อมูลเพิ่มเติม :

.....

.....

.....